

สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวันวันที่ 15 กันยายน 2558

เรียน ผอ. สคร.5 /รองผู้อำนวยการฯ/นักวิชาการสาธารณสุข/เครือข่ายสื่อมวลชน

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง ฯ สคร.5 ขอรวบรวมและสรุปวิเคราะห์ข่าวที่อาจจะมีผลกระทบต่อ

กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ /แหล่งข่าว	ประเด็นข่าว	วิเคราะห์ข่าว
<p>สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ 15 กันยายน พ.ศ. 2558</p>	<p><b>เชื้ออีวี71 ทำ “มือเท้าปาก” แรง แนะผู้ปกครองดูแลเด็กต่ำ 4 ขวบ</b></p> <p>เด็กต่ำกว่า 4 ขวบ ป่วยมือ เท้า ปาก'แล้วกว่า 2.6 หมื่นคน กรมควบคุม โรคเผย ปีนี้'เชื้อเอนเทอโรไวรัส 71'รุนแรง เหตุทำลายก้านสมอง หัวใจวาย แนะผู้ปกครองดูแลบุตรหลานใกล้ชิด</p> <p>เมื่อวันที่ 13 กันยายน นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม- 8 กันยายน 2558 พบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก 26,407 คน เสียชีวิต 3 ราย ที่ จ.สระบุรี ตาก และ จ.ชลบุรี โดยล่าสุดเมื่อปลายเดือนสิงหาคม เป็นเด็กอายุ 4 ขวบ เสียชีวิตที่ จ.ชลบุรี อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในช่วง 4 สัปดาห์ พบผู้ป่วยมากในภาคกลางและภาคใต้ โดยกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงคือเด็กเล็ก ตั้งแต่แรกเกิด-4 ขวบ ที่สำคัญในปีนี้มีพบ่า เชื้อที่ทำให้มีอาการรุนแรงคือเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 (Enterovirus 71: EV71) โดยมีสัดส่วนสูงกว่าทุกปีเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันย้อนหลังไป 10 ปีทั้งนี้ คาดว่าในช่วงฤดูฝนนี้จะมีแนวโน้มพบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี จึงแนะนำให้ผู้ปกครองดูแลและสังเกตอาการ บุตรหลาน หากพบว่ามีไข้ร่วมกับมีแผลในปาก และตุ่มที่มือหรือเท้า หรือในบางรายอาจมีเฉพาะไข้และแผล ในปาก แต่ไม่มีตุ่มที่มือหรือเท้า ให้รีบพาเด็กไปพบแพทย์ทันที</p> <p>ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าว ว่า โรคมือเท้าปากเกิดจากไวรัสหลายชนิด ซึ่งทุกปีจะมีทั้งเชื้อค็อกซากิเอ6 (Coxsackie A6) และอีวี 71 แต่ปีนี้จากการสังตรวจเชื้อพบ อีวี 71 ก่อนข้างมาก ซึ่งเชื้อชนิดนี้มีความรุนแรงและถูกจับตามองมานานกว่า</p>	<p>แนวทางการดำเนินงาน</p> <p>ได้เผยแพร่ข่าว</p> <p>ยังเครือข่ายสื่อสาร</p> <p>สาธารณะ</p> <p>-ได้แจ้งผู้บริหารและ</p> <p>เครือข่ายสื่อมวลชนแล้ว</p>

10 ปี อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองยังไม่ต้องกังวล เพราะหากพบโรคเร็วและรักษาทันทีสามารถรักษาหายได้ ดังนั้น ต้องหมั่นสังเกตอาการเด็ก หากพบว่ามีอาการไข้สูงเกิน 38 องศาเซลเซียส และมีอาการเหม่อลอย ให้รีบพาไปพบแพทย์ทันที เพื่อป้องกันเชื้อกระจายเข้าสู่ก้านสมอง เพราะหากเข้าแล้วจะทำให้ก้านสมองอักเสบ ส่งผลต่อการควบคุมการเต้นของหัวใจ ทำให้อัตราการเต้นหัวใจผิดปกติ และเด็กมีโอกาสหัวใจวาย น้ำท่วมปอด เสียชีวิตอย่างรวดเร็วภายใน 2-3 วัน

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีผู้ป่วยเด็กโรคมือ เท้า ปาก ที่ จ.ชลบุรี ซึ่งมี การระบุว่าก่อนเสียชีวิตไปเที่ยวแหล่งชุมชน ตลาดน้ำ ทำให้มีโอกาสติดเชื้อสูงหรือไม่ นพ.โอภาสกล่าวว่า ยังไม่แน่ชัดว่าเด็กติดเชื้อจากแหล่งใด แต่สิ่งสำคัญเชื่อนี้คิดได้จากภาวะสุขอนามัยไม่ดีพอ ดังนั้น ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนต้องดูแลสุขอนามัย หมั่นล้างมือ ยิ่งเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ผู้ปกครองต้องระมัดระวังเรื่องความสะอาดเป็นพิเศษ